

Số: 1133/GDDT

Gò Vấp, ngày 12 tháng 10 năm 2020

V/v đa dạng hóa các hình thức
giáo dục đạo đức cho học sinh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

Thực hiện Công văn 3654-CV-BTGTU ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức chia sẻ các tin, bài, thông tin tích cực để giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lên các ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo, youtube....;

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giáo dục, Bộ phận Thư viện Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Bồi dưỡng Giáo dục xây dựng kênh youtube có tên “Nghe kể truyện hay - Học ngay điều tốt”, trong đó đăng tải các video clip kể lại những câu chuyện ngắn có nội dung đã được chọn lọc phù hợp với mục đích giáo dục, có ý nghĩa, hướng thiện, những triết lý hay, với thông điệp khuyến khích mọi người luôn tích cực trong suy nghĩ và hành động. Chỉ cần dành vài phút nhưng sẽ giúp người nghe có thêm những bài học sâu sắc về cuộc đời, có thêm niềm vui sống mỗi ngày, có thêm động lực để phấn đấu rèn luyện, học tập và thành công trong cuộc sống.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường quan tâm xem xét, lựa chọn phổ biến các câu chuyện có ý nghĩa trên đến các em học sinh trong đơn vị, để góp phần làm phong phú thêm những hình thức, biện pháp giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách cho các em học sinh.

Hình thức phổ biến có thể thông qua các tiết chào cờ, lồng ghép trong các cuộc thi kể chuyện của học sinh, sinh hoạt lớp, tiết thư viện, giới thiệu cho phụ huynh học sinh trong buổi họp, hình thành một chuyên mục trên website nhà trường,...

Cách đăng nhập vào kênh: Trên google hoặc trang youtube, gõ cụm từ “Nghe kể truyện hay – Học ngay điều tốt”.

Nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo về những video clip mới đăng tải.

Các câu hỏi hoặc những yêu cầu một ý tưởng câu chuyện, hay nhận xét, góp ý về bất kỳ video nào hãy comment trực tiếp dưới video hoặc gửi email qua địa chỉ lttchau.pgdgovap@hcm.edu.vn, ttbthuan.pgdgovap@hcm.edu.vn.

Nơi nhận:

- Như trên; (để nghiên cứu thực hiện)
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - PCT UBND quận;
 - Ban Tuyên Giáo Quận Ủy;
 - Lưu: VP, BDGD.
- (để báo cáo)

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thanh Thủy